



# Sôi nổi mùa huấn luyện

Tháng 3 về, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đồng loạt ra quân huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ bước tới thao trường với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Những ngày đầu tháng 3, anh Lê Hồng Dương, tự vệ Hội Nông dân tỉnh cùng các chiến sĩ hăng say luyện tập kỹ thuật lựu đạn, công sự ngụy trang, cách tháo lắp súng AK tại Ban CHQS thành phố. Anh chia sẻ: Đã nhiều năm tham gia huấn luyện tự vệ khối các cơ quan, đơn vị nhưng mỗi khi mùa huấn luyện tới, tôi luôn thấy hào hứng và sẵn sàng tham gia. Cán bộ Ban CHQS thành phố rất nhiệt tình hướng dẫn lý thuyết và thực hành để tôi và đồng đội nâng cao hiểu biết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thuận thực các kỹ năng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.



Các sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện năm 2023.

Cũng như anh Dương, anh Vũ Thành Trung, tự vệ Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực tham gia huấn luyện. Anh cho biết: Thông qua những buổi học chính trị do Ban CHQS thành phố tổ chức, tôi hiểu thêm về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh phân bác, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Từ đầu tháng 3, Ban CHQS huyện Hưng Hà triển khai công tác huấn luyện cho lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn. Theo Thượng tá Ngô Quang Khôi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Để đạt được kết quả huấn luyện cao nhất, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ là chỉ huy cơ quan, đơn vị, chính trị viên, chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ khi có quốc phòng, quân

sự địa phương cũng như thống nhất nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ khi tham gia huấn luyện sẽ được quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu để nâng cao nhận thức, từ đó chấp hành nghiêm quy định, điều lệnh. Ban CHQS huyện yêu cầu công tác huấn luyện phải bảo đảm đủ nội dung, quá trình huấn luyện thể hiện quyết tâm cao nhất của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Hòa chung không khí sôi nổi của mùa huấn luyện năm 2023, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm cao nhất cho mùa huấn luyện năm nay, quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện để các LLVT nắm chắc vũ khí, trang bị, kỹ chiến

thuật và nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng trong chỉ huy và thực hành tác chiến của các đơn vị trong khu vực phòng thủ; tích cực tham gia các hội thi, hội thao do các cấp phát động và giành thứ hạng cao; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", kết hợp huấn luyện với tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp còn tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quân đội, cấp ủy các cấp và địa phương; duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Với quyết tâm đó, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang tích cực tham gia huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, nắm chắc vũ khí, trang bị hiện có... Các đơn vị tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội; sau mỗi nội dung huấn luyện tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để các nội dung sau đạt kết quả tốt hơn.

thuật và nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng trong chỉ huy và thực hành tác chiến của các đơn vị trong khu vực phòng thủ; tích cực tham gia các hội thi, hội thao do các cấp phát động và giành thứ hạng cao; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", kết hợp huấn luyện với tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp còn tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quân đội, cấp ủy các cấp và địa phương; duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội.

Với quyết tâm đó, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang tích cực tham gia huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, nắm chắc vũ khí, trang bị hiện có... Các đơn vị tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội; sau mỗi nội dung huấn luyện tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để các nội dung sau đạt kết quả tốt hơn.

TIẾN ĐẠT

# Thêm kiến thức từ một hội thi

Nhằm nâng cao kiến thức dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã phối hợp với các trường tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản. Sôi nổi, hấp dẫn với những phần thi kịch tính và những câu hỏi gần gũi, thiết thực, hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích cho nhiều bạn trẻ.

Có mặt tại hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản (SKSS) cho vị thành niên, thanh niên tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình mới thấy được sự sôi nổi, hấp dẫn của hội thi. 100 thí sinh bước vào hội thi trong không khí hào hứng nhưng không kém phần kịch tính. Các câu hỏi ban tổ chức đưa ra có những câu tưởng như đơn giản nhưng lại không ít thí sinh. Khi sân chơi chỉ còn 5 - 7 thí sinh, các thầy cô bước vào phần thi cứu trợ. Cũng về cuối, hội thi càng hấp dẫn, các thí sinh vừa phải vận dụng, tổng hợp vốn kiến thức đã có vừa nhanh chóng đưa ra đáp án cho câu trả lời của mình. Số lượng thí sinh rời sân đấu ngày càng nhiều bởi độ khó của các câu hỏi được nâng lên. Qua hơn 2 giờ thi đấu, chủ nhân được rung chuông vàng xuất hiện với nhiều câu trả lời chính xác nhất.

Em Trần Xuân Mỹ, lớp 11C3, Khoa Giáo dục phổ thông và bồi dưỡng giáo viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, người đạt giải nhất tại hội thi chia sẻ: Bản thân em thường trau dồi kiến thức SKSS qua mạng song khối lượng kiến thức biết được vẫn còn hạn chế. Vì thế, khi được tham gia hội thi rung chuông vàng em rất vui. Em thấy đây là sân chơi rất bổ ích, giúp củng cố em hiểu và có thêm kiến thức về dân số, SKSS, các biện

pháp tránh thai an toàn, phòng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục... Hiện nay có một số bạn trẻ vì thiếu kiến thức đã mang thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến việc học tập, tương lai. Sân chơi này sẽ giúp chúng em bổ khuyết những kiến thức còn thiếu.

Sức khỏe tình dục, sử dụng các biện pháp tránh thai vốn được xem là chủ đề tế nhị, khó nói, khó chia sẻ đối với các bạn trẻ. Vì vậy, nhiều học sinh vẫn thiếu kiến thức ở lĩnh vực này. Thực tế đã có những bạn trẻ là học sinh mang thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, tương lai. Để cung cấp kiến thức cho các em, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về dân số, SKSS được tổ chức trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua. Với sự đi đầu của người dẫn chương trình, những chủ đề, câu hỏi được minh họa bằng các hình ảnh, tình huống gần gũi, thiết thực về tình bạn, tình yêu, tác hại khi mang thai ở lứa tuổi vị thành niên và nạo phá thai không an toàn cũng như kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại tình dục, các vấn đề về mất cân bằng giới tính khi sinh đã được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu giúp các em tiếp cận kiến thức hiệu quả nhất.

Cô giáo Dương Thị Minh Thu, Trưởng khoa Giáo dục phổ thông và bồi dưỡng giáo viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chia sẻ: Lần đầu tiên phối hợp tổ chức hội

thi, chúng tôi thấy đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, giúp các em có những kiến thức cơ bản về chăm sóc SKSS, từ đó tránh được những hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều sân chơi để các em thể hiện tài năng và học hỏi thêm nhiều kiến thức về nội dung này.

Không chỉ nâng cao kiến thức về dân số, chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên, hội thi rung chuông vàng còn là sân chơi bổ ích với nhiều bạn trẻ để các em thể hiện tài năng, sự sáng tạo. Qua hội thi, các em có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, quan điểm của mình trước các vấn đề văn hóa, xã hội, nhất là lĩnh vực dân số, SKSS. Bà Đoàn Thị Thanh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết: Với những kết quả hội thi mang lại, năm 2023 Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các trường THCS, THPT tổ chức hội thi. Dự kiến 12 hội thi sẽ được tổ chức với các nội dung chính như tìm hiểu kiến thức dân số và phát triển; kiến thức chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục vị thành niên và kiến thức về văn hóa, xã hội... Chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp tích cực hơn nữa của các đơn vị để hội thi đạt hiệu quả cao nhất.

HOÀNG LANH



Học sinh Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình tham gia hội thi.

# TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ VÌ MỌI NGƯỜI, Ở MỌI NƠI

Tình nguyện viên (TNV) chữ thập đỏ (CTĐ) là lực lượng nòng cốt trong hoạt động trợ giúp nhân đạo. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này luôn được các cấp hội CTĐ quan tâm, coi

đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng cho thành công của các hoạt động, phong trào.

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng mỗi khi có điều kiện, anh Nguyễn Mạnh Huy, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hồng Việt (Đông Hưng)

lại cùng cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Thăng Long thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo cho những hoàn cảnh khó khăn. Anh chia sẻ: Với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, tôi đã tham gia lực lượng TNV CTĐ nhiều năm nay. Từ khi tham gia tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì mình đã làm được nhiều việc có ích. Tôi cũng thường xuyên đăng tải thông tin những trường hợp khó khăn lên mạng xã hội để kêu gọi, vận động và kết nối sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện có hơn 900 TNV CTĐ với đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề. Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Thực tế đã chứng minh, nơi nào Hội CTĐ hoạt động tích cực nơi đó phong trào nhân đạo, từ thiện phát triển mạnh, mang lại giá trị nhân đạo cao. Với lực lượng TNV nhiệt tình, năng động, nhiều năm nay, mọi hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ huyện và hội CTĐ các xã, thị trấn luôn được duy trì, phát triển. Lực lượng TNV CTĐ không chỉ trực tiếp hỗ trợ các hoạt động nhân

đạo mà còn giúp các cấp hội có thêm nguồn lực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn thông qua sự kêu gọi, vận động đối với các nhà hảo tâm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2.200 TNV CTĐ, hỗ trợ tích cực cho các cấp hội CTĐ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Những năm qua, với tinh thần xung kích, tất cả vì cộng đồng, các TNV CTĐ đã phát huy tốt vai trò của mình. Đây là lực lượng hỗ trợ đắc lực, mang đến thành công của các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Nhiều hoạt động thường xuyên có sự tham gia của TNV CTĐ như: hỗ trợ các cấp hội chuẩn bị quà tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn; nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện... Đặc biệt, lực lượng TNV CTĐ còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tại các chiến dịch, sự kiện như: ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ... Nhiều TNV còn trực tiếp hiến máu, tham gia "ngân hàng máu sống", sẵn sàng hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, lực lượng TNV CTĐ

còn tham gia tuyên truyền về an toàn giao thông, sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của TNV CTĐ, Hội CTĐ tỉnh đã phân công cán bộ phụ trách công tác TNV, chỉ đạo hội CTĐ các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ TNV CTĐ; tổ chức tập huấn giúp TNV hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội. Tùy theo năng lực, sở trường, đặc thù nghề nghiệp, mỗi TNV sẽ được phân công, bố trí vào các công việc khác nhau.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Không khó để bắt gặp hình ảnh TNV CTĐ hàng ngày xuôi ngược trên những con đường, mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của TNV CTĐ, thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; khen thưởng, tôn vinh TNV tiêu biểu. Đồng thời, cổ vũ, khuyến khích, động viên, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tham gia các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, TNV CTĐ. Qua đó từng bước nâng cao vị thế, vai trò của Hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THU HOÀI



Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Trọng Quan (Đông Hưng) hỗ trợ gạo hàng tháng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

# HƯNG HÀ Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, đội trong trường học



Học viên tham gia các chuyên đề tập huấn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, đội cho bí thư đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội các trường mầm non, tiểu học và THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, gần 150 học viên được truyền đạt các chuyên đề: Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể trong công tác thanh thiếu niên; kỹ năng tổ chức và điều hành một chương trình cụ thể; kỹ năng tổ chức trò chơi lớn và hoạt động ngoại khóa trong trường học...

Thông qua tập huấn nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội trong các trường học, góp phần xây dựng tổ chức, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

THANH THỦY